

บทที่ 5

บทสรุปและข้อเสนอแนะ

การทำ “ข่าวกีฬา” อาจจะเป็นเรื่องง่ายสำหรับคนบางคน แต่จะเป็นเรื่องยากมากที่เดียวสำหรับคนที่ไม่มีใจรักงานด้านนี้ เพราะการทำข่าวกีฬาจะไม่มีสูตรตายตัวว่าจะต้องเริ่มอย่างไร และมีบทจบอย่างไร ในสารนิพนธ์ฉบับนี้ผู้เขียนเพียงแนะนำหลักพื้นฐานทั่วไปในการสื่อข่าวกีฬาของผู้สื่อข่าวหน้าใหม่ เพราะในการทำข่าวจริงๆ นั้น ผู้สื่อข่าวหน้าใหม่จะต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ซึ่งจะเกิดขึ้นหลากหลายรูปแบบ

ในปัจจุบันข่าวกีฬามีอิทธิพลหรือมีความสำคัญต่อผู้อ่านมากขึ้นจากอดีตที่เป็นเพียงส่วนประกอบของหน้าหนังสือพิมพ์เท่านั้น เนื่องจากข่าวกีฬามีส่วนในการสร้างทัศนคติแก่ผู้อ่าน และผู้ที่เกี่ยวข้องในวงการกีฬา เพราะจะทำหน้าที่เป็นกระจกสะท้อนให้เห็นถึงการทำงานของผู้มีหน้าที่ส่งเสริมการกีฬาของชาติ ช่วยให้เห็นสภาพการกีฬาภายในประเทศ และทำให้เกิดการพัฒนา นอกจากนี้การนำเสนอข่าวกีฬาบ่อยครั้ง ทำให้เยาวชนของชาติมีความตื่นตัวในการเล่นกีฬา ซึ่งเป็นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในทางหนึ่ง

ดังที่ได้กล่าวมาแล้วถึงคุณสมบัติของผู้สื่อข่าวกีฬา แต่คุณสมบัติของผู้สื่อข่าวกีฬาหน้าใหม่ที่ผู้เขียนคิดว่าสำคัญที่สุด ก็คือ “ความมีใจรักทางด้านการสื่อข่าวกีฬาและมีความอดทน” เพราะความมีใจรักงานด้านสื่อข่าวกีฬาจะทำให้ผู้สื่อข่าวหน้าใหม่มีความสุขกับการทำงาน เป็นการทำได้ด้วยใจ เพราะเป็นเรื่องที่ตนถนัดและสนใจ และมักจะทำได้ดีกว่าการสื่อข่าวในสายอื่นๆ

ส่วนในเรื่องความอดทน ที่มีความสำคัญก็เนื่องมาจากผู้สื่อข่าวหน้าใหม่ยังไม่เคยชินกับการหาข่าว การเข้าหาแหล่งข่าว การเขียนข่าว รวมถึงการเจาะข่าวพิเศษ ซึ่งในการสื่อข่าวกีฬาระดับประเทศอย่างการแข่งขันซีเกมส์ที่ผ่านมา ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ผู้สื่อข่าวหน้าใหม่ต้องเสนอรายละเอียดในหลายๆ แง่มุม แม้ผู้สื่อข่าวหน้าใหม่จะมีใจรักด้านกีฬา แต่ถ้าไม่มีความอดทน ก็ทำให้งานออกมาได้ไม่ดีเท่าที่ควร และทำให้ผู้สื่อข่าวหน้าใหม่เกิดอาการท้อแท้ ถอดใจ และไม่อยากทำข่าวต่อไป ชาวที่นำเสนอไปจึงมีลักษณะทำไปวันๆ ไม่มีคุณภาพ ถ้าผู้สื่อข่าวหน้าใหม่มีความอดทน และพยายามพัฒนาตัวเองทั้งในเรื่องการหาข่าว และการเขียนข่าว โดยอาศัยประสบการณ์ที่เพิ่มขึ้นในแต่ละวันของตัวเอง

ที่สำคัญผู้สื่อข่าวกีฬาหน้าใหม่ต้องพึงระลึกอยู่เสมอว่า ไม่ว่าจะเป็นผู้สื่อข่าวหน้าใหม่ในตอนนี้เป็นผู้สื่อข่าวอาชีพในอนาคต การเป็นนักข่าวกีฬาก็ต้องมีจริยธรรมเช่นเดียวกับผู้สื่อข่าวสายอื่นๆ ต้องให้เกียรติและรักษาความลับของแหล่งข่าว รวมทั้งต้องพึงระมัดระวังในการสื่อข่าวที่จะมีผลได้-ผลเสียแก่บุคคลอื่น โดยใช้อำนาจจากปากกาของตน

การปฏิบัติตัวเป็นผู้สื่อข่าวที่ดี จะทำให้ผู้สื่อข่าวหน้าใหม่กลายเป็นผู้สื่อข่าวกีฬาอาชีพที่ดีและเก่งคนหนึ่งบนถนนคนทำข่าวกีฬา



ชำนาญหอสมุด